



## ประกาศคณะกรรมการศิลปะศาสตร์

### เรื่อง เกณฑ์การยกเว้นรายวิชาภาษาจีน โดยได้รับหน่วยกิต (ACC) คณะศิลปะศาสตร์

อาศัยอำนาจตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 37 และโดยการเวียนขอมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอยกเว้นและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการพิจารณาเพื่อขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาภาษาจีน (CH) โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการสอบ	ระดับคะแนน	รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น	เกรดที่ได้ (ได้รับหน่วยกิต)
HSK ระดับ 4	180 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)	CH171	ACC
	210 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)	CH171 และ CH172	ACC
HSK ระดับ 5 หรือ ระดับ 6	180 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)	CH171 และ CH172	ACC
คะแนน A-Level 87 (ภาษาจีน)	60 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 1 ปี)	CH171	ACC
	70 คะแนนขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 1 ปี)	CH171 และ CH172	ACC
การขอเทียบโอนรายวิชาตามที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะศิลปะศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ขึ้นอยู่กับนักศึกษา และข้อกำหนดของโครงการ	ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักศึกษาและการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตของกรรมการหลักสูตรฯ

#### ขั้นตอนการขอยกเว้นรายวิชาภาษาจีน (CH) มีดังนี้

1. ติดต่อขอรับใบคำร้องทั่วไปที่ฝ่ายวิชาการหรืองานบริการการศึกษาคณะของตนเอง พร้อมกรอกรายละเอียดและให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นลงนาม พร้อมผลคะแนนและเอกสารประกอบการพิจารณานำมายื่นขอยกเว้นที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น

2. นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาภาษาจีน (CH) พร้อมเอกสารประกอบดังนี้

2.1 ใบแจ้งผลคะแนน HSK ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลสอบไม่เกิน 2 ปี (ฉบับจริง หรือ สำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับจริงจะคืนให้หลังจากพิจารณาแล้ว)

2.2 ใบแจ้งผลคะแนน A-Level 87 (ภาษาจีน) ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลสอบไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุในใบผลคะแนน (พิมพ์ผลคะแนนจากระบบทปอ.พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

2.3 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับปัจจุบัน 1 ชุด (พริ้นท์จากเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา)

\* สาขาวิชาภาษาจีนจะไม่พิจารณาหากเอกสารไม่ครบ/ ผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์/ ผลสอบหมดอายุเกินระยะเวลา \*

3. ยื่นคำร้องขอยกเว้นได้ตลอดปีการศึกษา โดยเอกสารผลคะแนนสอบต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่น (เพื่อสามารถขอโควตาและยื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อได้ในภาคการศึกษาถัดไป)

ทั้งนี้ เมื่อสาขาวิชาภาษาจีนได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการพิจารณาผลสอบและส่งผลการพิจารณา กลับคืนให้กับคณะต้นสังกัดนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง เพื่อดำเนินการต่อในการบันทึกผลการเรียนเป็น ACC ในรายวิชาที่ขอยกเว้นหรือผลการเรียนตามการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่ขอยกเว้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร์ ตั้งจิตเรจริญ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์